



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  
ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓



เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้

➤ **พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ดังนี้**

● **คณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และจัดทำและดำเนินการ**

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้สรุปผลการจัดสัมมนา เรื่อง “สิทธิเสรีภาพคนไทย... ติดขัดตรงไหน?” เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งพบว่าภาพรวมในการจัดสัมมนาดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสื่อมวลชน โดยในเวทีการจัดสัมมนาข้างต้นได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นจำนวน ๔ กลุ่ม เพื่อร่วมกันค้นหาข้อขัดข้อง ข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค ทั้งในด้านการปฏิบัติ วิธีการ ข้อกฎหมาย และแสวงหาแนวทางเพื่อขจัดหรือปรับปรุงข้อขัดข้องต่าง ๆ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการจะได้จัดทำสรุปผลการสัมมนาและข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่อการปฏิรูปประเทศในประเด็น “การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสร้างสำนัก ทักษะ และหน้าที่พลเมือง” ต่อไป



● **คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้พิจารณาศึกษาเรื่อง การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยเชิญ พลเอก บุญธรรม โอริสสมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (สพท.) และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการศูนย์ปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป และผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความเป็นปรองดอง กระทรวงกลาโหม มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมและคณะอนุกรรมการก็ได้มีข้อเสนอแนะต่อแนวทางดังกล่าวแล้ว**



● **คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ดังนี้**

๑) การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในประเด็นกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) โดยคณะอนุกรรมการได้พิจารณาแก้ไขถ้อยคำในร่างมาตรา ๓ ของร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ให้มีความเหมาะสมเพื่อสามารถตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย





๒) การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ คณะอนุกรรมการจำนวน ๔ คณะ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ และสมาคมต่าง ๆ ในกลุ่มนักวิชาชีพสื่อมวลชน จำนวน ๑๖ สมาคม ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้ จะนำไปรวบรวมและจัดทำเป็นสรุปผลการสัมมนา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา ศึกษาร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป



• คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ อาทิ การพิจารณารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต การพิจารณารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องร้องเรียนกรณีการก่อสร้างอาคารแผงร้านค้าบนถนนและทางเดินเท้าของหมู่บ้าน และการพิจารณารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องร้องเรียนกรณีการแก้ไขปัญหานี้สื่อนครและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่าควรทำหนังสือเพื่อสอบถามและประสานขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนข้างต้นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่อไป

